



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>ความคืบหน้านโยบาย รพ.กทม.50 เขต 50 รพ. และปริมณฑล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., thecoverage, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ชื่นชมการดำเนินการดูแลผู้ป่วยเขตพื้นที่ กทม.ตามนโยบาย รพ.กทม.50 เขต 50 รพ.และปริมณฑล ก้าวหน้าเป็นรูปธรรม โดยรพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ ปัจจุบันเปิดให้บริการ 84 เตียง เพิ่มอัตราเตียงรองรับผู้ป่วยพื้นที่เขตตอนเมืองจากเดิม 0.78 เตียง/1,000 ประชากร เป็น 1.62 เตียง/1,000 ประชากร บริการประชาชนได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเข้าถึงบริการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางง่ายขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทาง และช่วยลดความแออัดใน รพ.ใหญ่อีกด้วย</p> <p>นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโครงสร้างของระบบสุขภาพ กทม. ไม่เพียงพอ กรมการแพทย์จึงได้ขยายการรองรับผู้ป่วยโดยมอบให้รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) เข้ามาให้บริการในการแบ่งเบาภารกิจในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่โดยรอบจ.ปทุมธานี และพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ตอนเมืองที่เป็นพื้นที่ติดต่อกัน</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>ความคืบหน้า เด็ก ม.2 ใช้มีดแทงเพื่อนเสียชีวิต</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ผจก., มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100, thebangkokinsight, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีร.มัธยมถูกเพื่อนทำร้ายเสียชีวิต ว่า กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ สถาบันราชานุกูล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 37 สำนักอนามัย กทม. ร่วมกันลงพื้นที่ ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจนักเรียนและบุคลากร เบื้องต้นพบว่า นร. 36 คน และครู 12 คน มีภาวะความเครียด ได้ให้คำปรึกษารายบุคคล รวมถึงวางแผนเยียวยาร่วมกับผู้บริหาร รร. ดูแลจิตใจในระยะยาวต่อ ซึ่งจะส่ง จนท.จาก ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา ร่วมปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุม</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สาเหตุของความก้าวร้าว มักไม่ได้มาจากปัจจัยเดียว ปัจจุบันมีปัจจัยด้านสื่อออนไลน์ที่สามารถสร้างอารมณ์การเกิดความรุนแรงได้ง่าย จึงต้องแก้ไขทุกปัจจัยไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ การให้เด็กรู้อารมณ์และจัดการอารมณ์ รวมถึงการดูแลอย่างเหมาะสมของครอบครัว ทั้งนี้ ปัจจุบัน รร.และ สธ. ได้ร่วมกันคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อดูแลและส่งต่อ</p> <p>- พ.ต.อ.วชิราภรณ์ วงศ์บุญ ผกก.สน.คลองตัน เผยพนักงานสอบสวนเดินทางไปปรับตัวเด็ก นร.ม.2 วัย 14 ปี ผู้ก่อเหตุจากส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา เพื่อนำตัวไปยื่นคำร้องตรวจจับที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่วนผลการตรวจต่างๆ รอผลจากแพทย์อย่างเป็นทางการ และจะนำเข้าร่วมในการสำนวนต่อไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายปรีเยศ อังกรกิตติ ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์พรรคไทยสร้างไทย เร่ง สธ. จัดแพทย์และหน่วยงานเข้าเยียวยาจิตใจ นร.ที่ประสบเหตุ ชี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจและสุขภาพจิตใจผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ห่วงพฤติกรรมเลียนแบบ วอน สภาตั้ง กมธ. เสนอแนวทางรัฐบาลบูรณาการการทำงานสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน</p>	
<p><b>ผลสำรวจ 5 พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพจากกินหมูกระทะ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก., ch7, mono, thansettakij, fm91bkk, thaipbs, thereporter, thaitabloid, newtv, mcot, js100, thereporters, tnn, thainews, tnews, true, siamnews)</p> <p>- นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการบริโภคอาหารบุฟเฟต์ (Buffet) ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกินหมูกระทะในหมู่เพื่อน หรือครอบครัวช่วงวันหยุดหรือเทศกาล โดยผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงการกินหมูกระทะของคนไทย 26,689 รายทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-22 ธ.ค.66 โดยกองสุขภาพพบว่า มีผู้นิยมกินหมูกระทะถึงร้อยละ 32.1 โดยมี 5 พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การติดโรคจากเชื้อแบคทีเรียหรือการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือ ไม่แยกตะเกียบกับอาหารดิบกับอาหารสด กินหมูสามชั้น ต้มน้ำอัดลม เน้นกินอาหารทะเล และกินอิมเกินปกติ</p> <p><b>เสนอขงเล็ก UCEP COVID Plus</b></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, newtv)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตามที่ก่อนหน้านี้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีการปรับปรุงโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ให้เป็นโครงการ UCEP Plus เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มอาการผู้ป่วยโรคโควิดที่แบ่งอาการป่วยฉุกเฉินเป็นสีแดง เหลือง เขียว แต่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลง กรมฯ จึงเตรียมส่งเรื่องไปยัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. พิจารณาส่งเรื่องการยกเลิกโรคโควิด 19 ออกจาก UCEP COVID Plus เข้าที่ประชุม ครม. แต่ยังไม่เห็นเฉพาะยาบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19</p>	
<p><b>มอบรางวัลออกแบบชุด จันท.นิทรรศการไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารนิทรรศการไทย จากผลงาน เอกลักษณ์สยาม ของ น.ส.นิธิกานต์ จึงถาวรอนันต์ นักศึกษาคณะดุจิจิทัล มีเดีย ม.ศรีปทุม สะท้อนถึงภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ที่ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 13 เม.ย.- 13 ต.ค. 2568 ภายใต้แนวคิดหลัก การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพ และการแพทย์ เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี</p>	
<p><b>ผลิตภัณฑ์โฆษณาไอ้อวดเกินจริง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., thaitoday, thansettakij, thaitabloid)</p> <p>- อย.ตรวจพบผลิตภัณฑ์โปรตีน พลัส พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์โปรตีน พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โปรไบโอติก 11 ชนิด) (ตรา เนเจอร์ไบโอเทค) เลขสารบบอาหาร 10-3-25952-5-0011 โฆษณาไอ้อวดเกินจริง อ้างลดอยากอาหาร น้ำหนัก-ไขมันสะสมลดลง ออกกำลังกายได้นานขึ้น ต้านอนุมูลอิสระ เป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งขณะนี้ อย. ได้ดำเนินคดีผู้กระทำผิดแล้ว และจะเฝ้าระวังการจำหน่ายในท้องตลาด หากพบการกระทำผิดเพิ่มเติมจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>เฝ้าระวังยาเสพติด ไม่ให้ลักลอบนำเข้าประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผย อย. - ภาศึเครือข่ายยาเสพติด เฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้เข้าสู่ประเทศ รวมถึงไม่ให้เป็นทางผ่านของยาเสพติดเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม โดยด่านอาหารและยาทั้ง 52 แห่งทั่วประเทศปฏิบัติการร่วมกันอย่างเข้มแข็ง</p>	
<p><b>หลายแก๊งวัยรุ่นผลิต “สิน” สูตรทำเอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(อีจัน ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)</p> <p>- ตำรวจไซเบอร์ จับมือ อย. หลายแก๊งวัยรุ่น 2 จุด ในเขตหนองแขม กทม. ลักลอบผลิตสิน (LEAN) ยาเสพติดชนิดใหม่ โดยผสมสูตรเองส่งขายออนไลน์ สินมีส่วนผสมของยา Promethazine Hydrochloride หรือ “ยาโปรเมทาซีน” เป็นยาน้ำเชื่อมใสสีม่วง รสหวาน ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และยา “ ترامาดอล ” (Tramadol) ซึ่งจัดเป็นยากลุ่มแก้แพ้และแก้ปวด เมื่อนำมาผสมกับน้ำอัดลมเพื่อดื่ม จะส่งผลให้เกิดอาการเมา เคลิ้ม ง่วง มีน หรือวัยรุ่นบางกลุ่มยังใช้ยาตัวดังกล่าว ผสมกับน้ำดื่มใบกระท่อม และน้ำจากสารสกัดของกัญชา หรือที่เรียกกันว่า “สี่คูณร้อย” จึงได้ตรวจยึดของกลางเพื่อไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ยาที่ตรวจยึดได้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หากบริโภคไปแล้วจะมีอาการง่วงซึม หากบริโภคในปริมาณมาก หรือ บริโภคร่วมกับเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ จะทำให้เพิ่มการออกฤทธิ์ในการกดประสาท อาจส่งผลให้เกิดอาการหายใจไม่ออก หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, thebangkokinsight, ch7, js100, posttoday, nationtv, thaipbs)</p> <p>- สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ล่าสุด เกินค่ามาตรฐานระดับสีแดง 14 จังหวัด มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่อง โดย จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เป็น 3 จังหวัดที่ค่าฝุ่นสูงสุดของประเทศ ส่วน กทม. ระดับสีแดงทุกเขตสุขภาพแจ้งเตือนประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- รศ.ดร.สุศักดิ์ บุญเรือง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มธ. แนะนำการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ควรให้อำนาจสั่งการ คกก.อากาศสะอาด ดำเนินมาตรการข้ามหน่วยงาน พร้อมบูรณาการงบประมาณตามภารกิจ สนับสนุนผู้ประกอบการ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการแปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตร ควบคู่ไปกับปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(chiangmainews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-พญ.นงนุช ภัทธอนันตตนพ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย และผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดพิธี รับ-มอบ เครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก DustBoy จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสยามราชย์ พูเจริญกุลยา รอง นพ.สสจ.เชียงราย เป็นผู้รับมอบในนาม สสจ.เชียงราย จำนวน 32 เครื่อง และเป็นประธานมอบให้แก่องค์กรท้องถิ่นในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 แห่ง รวม 42 เครื่อง ซึ่งหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ มีแผนสนับสนุนเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก DustBoy แก่เทศบาล อบต. โรงเรียน รพ.สต.หรือหน่วยงานที่ร้องขอ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 รวม 123 เครื่อง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการตอบโต้สถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพให้กับพื้นที่</p>	
<p><b>แก้ไขหลักเกณฑ์การตรวจแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, pptvhd)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ที่ประชุม ครม. เคาะหลักเกณฑ์ใหม่ ตีมาแล้วขับ หากไม่ยอมเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ให้อ่านาจ จนท.ตำรวจ. คุมตัวส่ง รพ. ตรวจภายใน 3 ชม. และเพิ่มการตรวจหาแอลกอฮอล์จากปัสสาวะ จากเดิมใช้แค่วิธีวัดจากลมหายใจ</p>	
<p><b>ยารักษาจิตเวช</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. สก๊อปพิเศษ</p> <p>- พญ.อริษา วัฒนาอุดมชัย จิตแพทย์ รพศ.ขอนแก่น กล่าวถึงประเด็นยาที่ใช้รักษาอาการจิตเวชมีปัญหา ว่า ขณะนี้การรักษาผู้ป่วยจิตเวช ทั้งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา และยาจิตเวชก็มีหลากหลาย แบ่งตามกลุ่มอาการ และมีผลข้างเคียงแตกต่างกัน ซึ่งยาในบัญชียาหลักส่วนมากเป็นยาจิตเวชรุ่นเก่า ที่ออกฤทธิ์กว้าง ต่างกับยานอกบัญชียาที่เป็นรุ่นใหม่ ที่ออกฤทธิ์มุ่งเป้าเฉพาะ มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายารุ่นเก่า แต่ยังไม่ถูกนำมาใช้มาอยู่ในบัญชียาหลัก เพราะมีต้นทุนสูง และผลข้างเคียงของยาในบัญชียาปัจจุบันต่อจำนวนผู้ป่วยไม่ได้มากอย่างที่คิด ทั้งนี้ ยารักษาเพียง 1 ในปัญหาเรื่องสุขภาพจิต หากตัดอาการจิตเวชที่มาจากยาเสพติดออกไป ยังมีเรื่องซึมเศร้า จิตเภท วิตกกังวล หลอน ระวัง หรือบุคลิกภาพผิดปกติ เพิ่มขึ้น 2 เท่าในช่วง 6 ปีนี้ และแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ</p>	
<p><b>เตือนลวดทองแดงไม่ช่วยปรับสมดุลเคมีในสมอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจหมอแล็บแพนด้า</p> <p>- โพสต์กรณีโลกโซเซียลแนะนำให้นำทองแดงมาใส่ตามตัวเป็นกำไลหรือพันทอ พันทอ อ่างทองแดงจะส่งสนามแม่เหล็กไปสู่สมอง ปรับความไม่สมดุลทางเคมีและไฟฟ้าในสมองให้กลับมาเป็นปกติ รักษาสารพัดโรคทั้งปวดหัว ความดัน พาร์กินสัน จิตเภท ไบโพลาร์ เตือนหากทำตามเกรงจะเสียโอกาสในการรักษาแต่เนิ่นๆ</p>	
<p><b>พฤติกรรมความรุนแรงก้าวร้าว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เรื่องเล่าเช้านี้</p> <p>-เพจ Red Skull โพสต์คลิปนักเรียนชายและหญิง ชั้น ป.4 จำนวน 4 คน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ทำลายข้าวของในห้องเรียน ใช้แป้งและกาวลาเท็กซ์เลงพื้นห้อง ทูบคอมพิวเตอร์แตก ตัดสายเมาส์ คาดว่าพฤติกรรมเด็กน่าจะเลียนแบบมาจากสื่อ ผอ.โรงเรียนเรียกพบผู้ปกครอง เด็กสำนึกผิดร้องไห้ จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้ผู้ปกครองชดใช้ค่าเสียหาย</p>	